

พระธรรม ฟีเลโมน Philemon

1 จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโล

ผู้เป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ กับทิโมธีพี่น้องของเรา

ถึง ฟีเลโมน เพื่อนและผู้ร่วมงานที่รัก 2 ถึงอัปเฟียนน้องสาวของเรา
ถึงอารคิปัสเพื่อนทหารของเรา
และถึงคริสตจักรซึ่งมาประชุมกันที่บ้านของท่าน

3 ขอพระคุณและสันติสุข

จากพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่าน

ขอบพระคุณและทูลขอ

4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเมื่อนึกถึงท่านขณะอธิษฐาน

5 เพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูเจ้าและความรักที่ท่าน
ามีต่อวิสุทธิชนทั้งปวง

6 ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขัน

เพื่อท่านจะเข้าใจถึงสิ่งดีทั้งปวง ซึ่งเรามีในพระคริสต์ 7 พี่น้องเอ๋ย

ความรักของท่านหนุนใจข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนัก

เพราะท่านทำให้เหล่าวิสุทธิชนชื่นใจ

เปาโลขอรับรองเรื่องโอเนสิมัส

8 ฉะนั้นแม้ว่าในพระคริสต์

ข้าพเจ้าอาจจะกล้าสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรกระทำ

9 แต่ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านบนพื้นฐานของความรัก ข้าพเจ้าเปาโลผู้เฒ่าชรา

และบัดนี้ยังเป็นนักโทษ เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ด้วย

10 ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านเรื่องลูกของข้าพเจ้าไอเนลิมัส¹
เขาได้กลายมาเป็นลูกของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าถูกจำจอง
11 เมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน
แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้า
12 ข้าพเจ้าส่งเขาผู้เป็นดวงใจของข้าพเจ้ากลับมาหาท่าน
13 ข้าพเจ้าอยากเก็บเขาไว้กับตัว
เพื่อเขาจะได้คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าแทนท่านในขณะที่ข้าพเจ้าถูกจำจองเพื่อช
าวประเสริฐ
14 แต่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำสิ่งใดโดยปราศจากความเห็นชอบของท่าน
เพื่อว่าไม่ตรีจิตใดๆ ที่ท่านแสดงจะเป็นไปโดยสมัครใจ มิใช่ถูกบีบบังคับ
15 อาจเป็นไปได้ว่า เหตุผลที่เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่ง
ก็เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาอย่างถาวร 16 ไม่ใช่ในฐานะทาสอีกต่อไป
แต่ดียิ่งกว่าทาสอีก คือเป็นพี่น้องที่รัก เขาเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า
และเขาจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งขึ้น
ทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์และในฐานะพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า
17 ฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วน
ขอให้ต้อนรับเขาเหมือนที่ท่านจะต้อนรับข้าพเจ้า
18 หากเขาทำผิดหรือติดค้างเป็นหนี้อะไรท่านก็จงมาเรียกคืนเอาจากข้าพเจ้า
19 ข้าพเจ้า เปาโล เขียนข้อความนี้ด้วยมือของข้าพเจ้าเอง
ข้าพเจ้าจะชดใช้ให้โดยไม่เอ่ยถึงที่ตัวท่านเองเป็นหนี้ชีวิตข้าพเจ้า
20 พี่น้องเอ๋ย ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งว่า
ข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์จากท่านบ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอให้ข้าพเจ้าได้ชื่นใจในพระคริสต์

¹ 1:10 แปลว่า มีประโยชน์

21 ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟัง

เพราะรู้ว่าท่านจะทำมากยิ่งขึ้นกว่าที่ข้าพเจ้าขอ

22 อนึ่ง ขอให้ท่านจัดเตรียมห้องพักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วย

เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้กลับมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่าน

23 เอปาฟรัส

เพื่อนนักโทษของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่าน

24 บรรดาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า คือ มาระโก อาริสทาร์คัส เดมาส และลูกา

ฝากความคิดถึงมายังท่านเช่นกัน

25 ขอพระคุณแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่วิญญูณจิตของท่าน